

# เอ็นทีที ฉลองครบรอบ 60 ปี ประกาศความร่วมมือ สานต่อโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง

ลงนามมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย และลงนามข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที คอม) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชันและการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีทีกรุ๊ป (TYO: 9432) ฉลองครบรอบ 60 ปี เอ็นทีที ในประเทศไทย พร้อมประกาศแผนการที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายมานานู คาฮาระ ประธาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 60 ปี เอ็นทีที มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะฉลองความสำเร็จ และขอบคุณลูกค้า รวมถึงพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลา 60 ปี เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและสนับสนุนภาคการศึกษา ในยุคเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงวันนี้เรายังคงตั้งปณิธานสานต่อการพัฒนานวัตกรรม และการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

เอ็นทีทียังคงให้ความสำคัญกับการศึกษามาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย (Princes Chulabhorn Science High School) โดยจะมอบทุนการศึกษาทุกปี เป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนการศึกษาและให้ความรู้ในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและมีทักษะสูงกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang : KMITL)

“แผนการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านไอซีที เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยได้ในอนาคต และในโอกาสนี้เอ็นทีทีต้องขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรสำหรับให้การสนับสนุนเอ็นทีทีเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา” นายมานานู กล่าวสรุป

ทั้งนี้ บริษัท Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (NTT) ได้จัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยมีหน้าที่หลักคือร่วมมือในการพัฒนา และวางโครงสร้างการศึกษาทางด้านโทรคมนาคม ในประเทศไทย และได้ร่วมก่อตั้งศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี (Nondhaburi Telecommunications Training Center) ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2536 เอ็นทีทีได้จดทะเบียนบริษัทในนาม เอ็นทีที อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ประเทศไทย และในช่วงปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนเป็น เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) โดยให้บริการระบบเครือข่ายทั่วโลก บริการอินเทอร์เน็ต และบริการเครือข่ายภายในประเทศ สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ รวมถึงการให้บริการคลาวด์ และบริการศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center แบบครบวงจรเป็นแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่ช่วยให้การทำงานในองค์กรง่ายขึ้น

นอกจากนี้ได้ขยายสาขาเพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสาขามตะนครที่จังหวัดชลบุรี และอยุธยา รวมทั้งสาขาในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า พร้อมทั้งนี้ยังมีบริษัทในเครือเอ็นทีที ไม่ว่าจะเป็น NTT Data, Dimension Data, NTT Security และ Mobile Innovation เพื่อร่วมสนับสนุนการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร